

ชื่อโครงการ	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจองสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย	นายชนนฤต ทองคำ รหัส 58541204014-9
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา	2563

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจองสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อการช่วยพัฒนาระบบจัดการบริการต่าง ๆ ระบบการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าระบบการจองคิวทางออนไลน์ ระบบการจัดการสนาม บันทึกรายละเอียดการใช้งานสนามแบดมินตัน และสถิติสนามแบดมินตันสามารถช่วยทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมของงานหลาย ๆ ส่วน และเข้ามามีบทบาทสำคัญทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายการบริการส่วนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ต่อตัวธุรกิจเอง และต่อตัวลูกค้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงจัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า และได้จัดการทำงานของระบบเป็นขั้นเป็นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งาน และถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว พร้อมทั้งทำให้ระบบมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใช้ภาษา PHP CSS HTML JavaScript และระบบฐานข้อมูล MySQL ซึ่งสามารถสรุปการใช้งานผู้ใช้งานได้ ดังนี้ ผู้จัดการสามารถจัดการผู้ใช้ระบบ พนักงานจัดการสนามแบดมินตัน สมาชิกใช้งานจองสนามแบดมินตัน ลูกค้าทั่วไปเข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางสนามแบดมินตัน

จากการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจองสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พบว่าระบบการทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี ซึ่งทำให้ทางสนามแบดมินตันได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ และมีการจัดการทางสารสนเทศที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้สนามแบดมินตันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

โครงการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างดีจาก อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์นรินทร์ จิวิตัน หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และคณาจารย์ในหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้ไขเอกสารโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ นายกฤษฎา ธารเหลือทอง ที่อธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้ ตลอดจนให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดหาเอกสาร รายละเอียด ข้อมูลตัวอย่างต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบมาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจองสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษา สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะ แนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำโครงการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ชนนภฤต ทองคำ